

ตารางแสดงคำอธิบายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน ป.ง.

ลำดับ	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	รายละเอียดระบบ
๑	ระบบการส่งรายงานธุรกรรมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (AMLO Electronic Reporting System : AERS)	<ul style="list-style-type: none"> - รวบรวมการรายงานการทำธุรกรรมจากสถาบันการเงินต่าง ๆ ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรูปแบบข้อมูลรายงานธุรกรรมแบ่งได้เป็น ๔ ประเภทหลัก คือ รายงานธุรกรรมประเภทเงินสด , รายงานธุรกรรมประเภททรัพย์สิน , รายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย และ รายงานธุรกรรมประเภท BAHTNET๒&SWIFT - มีระบบสืบค้นรายงานธุรกรรมที่ได้รับรายงานตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยสามารถดูผ่านหน้าเว็บไซต์ หรือส่งออกเป็นไฟล์ excel - มีการเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศฐานข้อมูลสัมพันธ์ภายในเพื่อตรวจสอบการกระทำความผิดมูลฐาน / ความผิดฐานฟอกเงิน
๒	ระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการรายงานธุรกรรม ของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (Electronic Reporting System: ERS)	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นระบบรับรายงานธุรกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ผ่านทางผู้ให้บริการ Gateway - รองรับข้อมูลรายงานธุรกรรมที่อยู่ในรูปแบบที่มีการเข้ารหัส (Encrypt) และลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital signature) จากผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (CA) - มีส่วนของการค้นหาข้อมูลธุรกรรมที่รายงานเข้ามาแบบเต็มรูปแบบ (Full Text Search) ตามเงื่อนไขที่ต้องการ สำหรับเจ้าหน้าที่ ป.ง.ในการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลธุรกรรม
๓	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประสานข้อมูลรายงานการทำธุรกรรมเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับกลุ่มธุรกิจธนาคาร(AMLO Financial Information Cooperation System: AMFICS)	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นระบบสารสนเทศเพื่อการติดต่อประสานงานระหว่างสำนักงาน ป.ง. กับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกภาครัฐ ภาคเอกชน บุคคลทั่วไป และหน่วยงานระหว่างประเทศต่างๆเพื่อขอข้อมูลหรือให้ข้อมูลการทำธุรกรรม - ส่วนของการลงทะเบียนหน่วยงาน ,ผู้ใช้งาน และ CA ของผู้ใช้งาน - ส่วนของการส่งเรื่องสอบถามเพื่อขอข้อมูลตามรายชื่อ จากสำนักงาน ป.ง. - ส่วนของการตอบกลับข้อมูลตามที่ สำนักงาน ป.ง.สอบถาม จากหน่วยงานภายนอกต่างๆ - ส่วนของการค้นหาและตรวจสอบข้อมูล - ส่วนของรายงานสรุปและสถิติการร้องขอข้อมูลและการตอบกลับข้อมูล - ระบบนี้ อยู่ภายใต้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนดว่า “ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ใดที่ได้กระทำตามวิธีการแบบปลอดภัยที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ให้สันนิษฐานว่าเป็นวิธีการที่เชื่อถือได้”

ลำดับ	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	รายละเอียดระบบ
๔	ระบบสารสนเทศหลักขององค์กร (Core Business)	เพื่อใช้ในการบริหารข้อมูลคิการพอกเงิน รวมถึงข้อมูลอื่นๆที่เป็นประโยชน์ เช่น หลักฐานรายงานการสอบสวน ยานพาหนะที่ผู้ต้องสงสัยใช้หรือมีไว้ในครอบครอง เหตุการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคดี ข้อมูลทางการเงินของผู้ต้องสงสัย ที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกับคดี เป็นต้น ซึ่งระบบจะช่วยให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ปปง สามารถเชื่อมโยง วิเคราะห์ และค้นหาข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับคิการพอกเงินได้อย่างง่ายและรวดเร็ว และยังเป็นระบบที่ช่วยในการบริหารข้อมูลให้เป็นไปตามระเบียบขั้นตอนปฏิบัติของสำนักงาน ปปง.
๕	ระบบสารสนเทศเพื่อรวบรวมและติดตามทรัพย์สิน (AMLO Consolidated Asset Tracking System :AMCATs)	<ul style="list-style-type: none"> - บันทึกข้อมูลทรัพย์สินที่ถูกยึด ที่ทางสำนักงาน ปปง. ยึดไว้จากผู้ต้องสงสัย หรือผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องในคิการพอกเงิน รวมทั้งการได้มาซึ่งทรัพย์สินอื่นๆ โดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ที่ส่งมอบให้กองบริหารทรัพย์สินดูแลรักษา - มีการจัดเก็บข้อมูลทรัพย์สิน, การประเมินทรัพย์สิน, ความเคลื่อนไหวของทรัพย์สินที่ถูกยึด หรืออายัด - สามารถบันทึกรายละเอียดการบริหารทรัพย์สิน ในการนำทรัพย์สินที่ยึดไปดำเนินการส่งมอบ / คืนทรัพย์สิน หรือขายทอดตลาด หรือให้เช่า หรือนำทรัพย์สินที่ได้ไปใช้ประโยชน์อื่นๆ
๖	ระบบรายงานการทำธุรกรรมเงินสดผ่านแดนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Cross Border Cash Transaction Reporting System : ECB)	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นระบบที่สนับสนุนการสืบสวน ตรวจสอบ และ รายงานธุรกรรมเงินสดผ่านแดน - ระบบจะทำการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลผู้มีความเสี่ยงสากล และความเสียหายของไทย รวมถึงข้อมูลผู้นำเงินสดผ่านแดน และรายการการนำเงินเข้า-ออกจากกรมศุลกากร
๗	ระบบสารสนเทศฐานข้อมูลสัมพันธ์เพื่อตรวจสอบการกระทำความผิดมูลฐาน/ความผิดพอกเงิน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการพอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ (AMLO Central Integration System : AMCIS)	<ul style="list-style-type: none"> - รวบรวมข้อมูลเบาะแสผู้กระทำความผิดมูลฐาน/ความผิดพอกเงินจากหลายแหล่งข้อมูลสำหรับสายลับ - ประกอบด้วยฐานข้อมูลจากหลากหลาย ได้แก่ ฐานข้อมูลผู้กระทำความผิดมูลฐาน/ความผิดพอกเงินที่เป็นคนไทย(TDBS) ,ฐานข้อมูลผู้กระทำความผิดมูลฐาน/ความผิดพอกเงินที่เป็นคนต่างด้าว(FDBS) ,ฐานข้อมูลเงินสินบน/เงินรางวัล(RDBS) ,ฐานข้อมูลสัมพันธ์ภายใน (IDIS) และฐานข้อมูลสัมพันธ์ภายนอก (XDIS)
๘	ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน (AMRAC)	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงานให้รองรับผู้มีหน้าที่รายงาน - รองรับการตรวจสอบ จัดเก็บข้อมูล และประเมินผลระดับความเสี่ยงของผู้มีหน้าที่รายงานทั้งจากข้อมูลที่มีอยู่แล้วของสำนักงาน ปปง. และข้อมูลที่ได้จากการเข้าประเมิน ณ หน่วยงานของผู้มีหน้าที่รายงาน - บริหารจัดการคดี (Case Management) เกี่ยวกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของผู้มีหน้าที่รายงาน

ลำดับ	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	รายละเอียดระบบ
๙	ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการการประมวลทรัพย์สินที่ถูกยึดทรัพย์เพื่อการขายทอดตลาด	เพื่อรองรับในการดำเนินการขายทอดตลาด เพื่อบริการผู้ปฏิบัติงาน ลดขั้นตอนการทำงาน ประหยัดทรัพยากร และเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. ในการดำเนินการขายทอดตลาด โดยการประมวลแบบเปิดต่อสาธารณชน ซึ่งเป็นวิธีการที่โปร่งใสและยุติธรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
๑๐	ระบบบริหารจัดการการแบ่งปันข้อมูลสำหรับหน่วยงานภาครัฐ (AMLO Data Sharing and Management System)	<p>เพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อบริการระบบสารสนเทศต่างๆ ของสำนักงาน ปปง. เข้าด้วยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมุ่งสู่ระบบที่มีโครงสร้างแบบ “สถาปัตยกรรมเชิงบริการ” (Service Oriented Architecture: SOA) และพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศของสำนักงาน ปปง. ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศจากระบบงานต่างๆ ภายในสำนักงานฯ ให้สามารถเรียกดูได้ในจุดเดียว โดยมีฐานข้อมูลเบื้องต้นดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ค้นหาข้อมูลบุคคลจากระบบทะเบียนราษฎร ๒. ค้นหาข้อมูลรถยนต์จากระบบของกรมการขนส่งทางบก ๓. ค้นหาข้อมูลนิติบุคคลจากระบบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ๔. ค้นหาข้อมูลธุรกรรมจากระบบ AERS และระบบ ERS ๕. ค้นหาข้อมูลธุรกรรมข้ามแดนจากระบบ ECB ๖. ค้นหาข้อมูลบุคคลในคดีจากระบบ Core business
๑๑	ระบบรับเรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแส (Call Center ๑๗๑๐) และ ระบบตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR Call Center)	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นระบบที่รองรับการให้บริการข้อมูลกับผู้ที่ต้องการติดต่อกับ ปปง. ทางโทรศัพท์ Call center - ทำการติดตั้งและเชื่อมต่อ กับหมายเลขภายในตู้สาขาโทรศัพท์ของสำนักงานปปง. - ระบบตอบรับอัตโนมัติ และระบบฝากข้อความ - ระบบบริการข้อมูล ข่าวสาร อัตโนมัติ - ระบบส่งเอกสารทางเครื่องโทรสารอัตโนมัติ - รองรับการติดต่อและให้ข้อมูลกับสายลับ ปปง. โดยเป็นส่วนที่ต้องมีการเชื่อมต่อกับ ฐานข้อมูลของสำนักงาน ปปง. - รับเรื่องร้องเรียน ซึ่งแบ่งออกเป็นเรื่องร้องเรียนทั่วไป และเรื่องเงินกู้ยืมระบบ

ลำดับ	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	รายละเอียดระบบ
๑๒	ระบบเชื่อมโยงระบบบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (AMLINK)	ระบบเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อให้บริการแก่เจ้าหน้าที่ภายในสำนักงาน ปง. เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (Linkage Center) ใช้ในการสืบค้นและจัดทำรายงานข้อมูลลดการขอเอกสารจากประชาชนที่ซ้ำซ้อน โดยมีรายการข้อมูลที่เชื่อมโยงผ่านระบบเบื้องต้น ดังนี้ ๑. ข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน ๒. ข้อมูลภาพใบหน้า ๓. ข้อมูลทะเบียนบ้าน (รายละเอียดบ้าน) ๔. ข้อมูลทะเบียนบ้าน (รายการคนในบ้าน) ๕. ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงชื่อตัว-ชื่อสกุล ๖. ข้อมูลบัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าว ๗. ข้อมูลใบอนุญาตป.๔ ๘. ข้อมูลผู้ถูกกล่าวหา คดีด้านการทุจริต ๙. ข้อมูลการครอบครองกรรมสิทธิ์ที่ดินและห้องชุด ๑๐. ข้อมูลการครอบครองกรรมสิทธิ์ที่ดินและห้องชุดที่มีการจดทะเบียนกลุ่มจำนอง ๑๑. ข้อมูลลูกค้าผู้ใช้บริการของ บมจ.ทีโอที ๑๒. ข้อมูลชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า สถานที่ใช้ไฟฟ้า และประวัติการใช้ไฟฟ้าย้อนหลัง ๖ เดือน
๑๓	ระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (APS)	ระบบสำหรับจัดการและตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
๑๔	ระบบศูนย์ข้อมูลคดีฟอกเงิน (ML Case Info)	เพื่อเป็นช่องทางในการบูรณาการ การดำเนินคดีอาชญาฐานฟอกเงินกับพนักงานสอบสวนและเจ้าพนักงานปกครองทั่วราชอาณาจักร และเป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลคำพิพากษาคดี ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายของอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ผ่านทางแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ (Mobile Application) ซึ่งติดตั้งบนระบบปฏิบัติการ Android และ iOS
๑๕	ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และซอฟต์แวร์ระบบวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ (BI)	เป็นระบบที่รวบรวมและจัดการข้อมูล จากระบบสารสนเทศทั้งภายในและภายนอก โดยนำมาวิเคราะห์และประมวลผลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปง.
๑๖	ระบบสนับสนุนและสั่งการปฏิบัติงานภาคสนาม (TOS)	ระบบที่พัฒนาขึ้นมาสำหรับการวางแผนการปฏิบัติการการเข้าตรวจค้นพื้นที่ที่เกี่ยวข้องในคดีของเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปง.
๑๗	ระบบอัตโนมัติเพื่อรวบรวมข่าวสาร (Web Crawler)	ระบบสำหรับการค้นหาข้อมูลจากระบบอินเทอร์เน็ตเช่น ข้อมูลพฤติกรรมของแต่ละบุคคลที่ต้องการทราบ เป็นต้น

ลำดับ	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	รายละเอียดระบบ
๑๘	ระบบบริหารจัดการฝึกรวมและการประเมินความรู้ในเรื่องกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ATS)	ระบบสารสนเทศสำหรับการฝึกรวมและประเมินความรู้ในเรื่องกฎหมายการฟอกเงินแบบออนไลน์ สำหรับผู้ที่มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖
๑๙	ระบบติดตามและบริหารจัดการบัญชีทรัพย์สินในคดี สำหรับสนับสนุนการบริหารกองทุนฯ (AFMS)	ระบบที่ใช้บริหารงานของกองทุนฯ ในด้านการวางแผนงบประมาณ การขอใช้งบประมาณ และติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนฯ เพื่อรายงานการใช้กองทุนต่อผู้บริหาร
๒๐	ระบบวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน (FTAS)	ระบบถูกออกแบบมาเพื่อวิเคราะห์ธุรกรรมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - ภาพรวมของลักษณะธุรกรรมในรูปแบบกราฟ - รายละเอียดการทำธุรกรรม - รูปแบบลักษณะการทำธุรกรรมซ้ำ - รูปแบบลักษณะการทำธุรกรรมต่อเนื่อง - การวิเคราะห์จุดที่ตั้งเครื่อง ATM/ADM แสดงผลบนแผนที่ - การส่งออกข้อมูลเพื่อใช้งานกับโปรแกรม i๒ Analysis
๒๑	ระบบเว็บไซต์สำนักงาน www.amlo.go.th	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นเว็บไซต์หลักของสำนักงาน ปง. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน ปง. และรับเรื่องร้องเรียน และเบาะแสอาชญากรรมผ่านทางอินเทอร์เน็ต - ให้บริการแก่เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปง.(intranet) และหน่วยงานภายนอก (internet) โดยสามารถแยกการแสดงผลและเมนูตามประเภทผู้ใช้งาน - มีระบบการจัดการเมนูและเนื้อหา และกำหนดเงื่อนไขการแสดงผล เช่น วันที่เริ่มแสดงผล, วันที่สิ้นสุดการแสดงผล เป็นต้น - มีหน้าเว็บไซต์ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
๒๒	ระบบเอกสารข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (AMLO Electronic Document and Information Management System : AMDOC) และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการภายในองค์กร (MIS)	<ul style="list-style-type: none"> - มีระบบจัดการเอกสารต่าง ๆ ในสำนักงาน เช่น ข่าวสาร, เรื่องแจ้งเวียนต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดต้นทุนทางด้านเอกสาร และความเร็วในการปฏิบัติงาน - มีการแจ้งเตือนเรื่อง จดหมายเข้า ให้ผู้ใช้งานทราบได้ - มีระบบจัดการโครงการและงานต่างๆที่เกิดขึ้นจากการทำงานภายในสำนักงานปง. โดยเก็บข้อมูลของโครงการและผู้เกี่ยวข้องต่างๆไว้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ - ผู้ใช้สามารถสร้างตารางนัดหมายการประชุมต่างๆ ของแต่ละสำนักได้เอง

ลำดับ	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	รายละเอียดระบบ
๒๓	ระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารทั่วไปของสำนักงานปปง. (Back Office)	<p>- เป็นระบบเพื่อการบริหารทั่วไปของสำนักงาน ปปง.</p> <p>- มีระบบย่อย ๘ ระบบ เพื่อครอบคลุมการทำงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานปปง. ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> • ระบบบริหารงานบุคคล • ระบบงานงบประมาณ • ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ • ระบบการรับและเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน • ระบบงานการจัดการความรู้ • ระบบมติ/ผลการประชุมคณะกรรมการต่างๆ • ระบบตรวจสอบภายใน • ระบบยานพาหนะ <p>- แต่ละระบบประกอบด้วยหน้าจอการทำงานเพื่อบันทึกข้อมูลต่างๆให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปออกรายงานตามแบบฟอร์มการทำงานทั่วไปของสำนักงาน ปปง.</p>
๒๔	ระบบฐานข้อมูลสถิติและระบบติดตามประเมินผลเพื่อการบริหารจัดการ (KPIMS)	<p>ดำเนินการด้านการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแผนต่าง ๆ เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นที่ผู้บริหารจะต้องใช้ในการติดตามผลการปฏิบัติราชการของสำนักงาน ปปง. ว่าเป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้หรือไม่</p>
๒๕	ระบบใบรับรองเงินเดือนและหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายประจำปี (Pay Slip)	<p>เป็นเว็บไซต์สำหรับให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. สามารถดูหรือดาวน์โหลดใบรับรองเงินเดือน และหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ของตนเองได้</p>
๒๖	ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)	<p>- ให้บริการอีเมลแก่เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. (@amlo.go.th, @ammal.go.th)</p> <p>- มีหน้าจอกำหนดใช้งาน inbox,outbox,contact list ที่เป็นมาตรฐานตามแบบเว็บเมลล์ทั่วไป เช่น hotmail,yahoo เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งาน</p> <p>- ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐยุติการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ฟรีของเอกชน โดยเฉพาะของต่างประเทศภายใน ๑ ปี</p>
๒๗	ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ (https://eservice.amlo.go.th)	<p>- ให้บริการจองห้องประชุมออนไลน์ แก่เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง.</p> <p>- สามารถตรวจสอบวันและเวลาว่างของห้องประชุม ก่อนการจองห้องประชุม</p> <p>- สามารถจองห้องประชุมได้ล่วงหน้า</p> <p>- สามารถตรวจสอบหัวข้อของห้องประชุมที่มีการจองอยู่</p>
๒๘	ระบบติดตามคดี (Case Tracking)	<p>จัดเก็บข้อมูลคดี ติดตาม และแจ้งเตือนการดำเนินงานตามกรอบเวลาของระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖</p>

ลำดับ	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	รายละเอียดระบบ
๒๙	ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่รองรับการปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณฯ
๓๐	ระบบคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย	ให้บริการยื่นคำร้องการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในคดีที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน เพื่อให้ประชาชน ที่ได้รับความเสียหายจากคดีต่างๆ ยื่นและกรอกข้อมูลผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกและลดเวลาการให้ถ้อยคำต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
๓๑	ระบบสนับสนุนการรายงานผลการปฏิบัติงานนอกสถานที่ (Work From Home)	เป็นระบบสนับสนุนการรายงานผลการปฏิบัติงานนอกสถานที่ (Work From Home)
๓๒	ระบบฐานข้อมูลสถิติด้าน AML/CFT	เป็นระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (AML/CFT)
๓๓	ระบบค้นหาข้อมูลบุคคลล้มละลาย (AMLO Bankrupt)	ให้บริการสนับสนุนการค้นหาข้อมูลบุคคลล้มละลาย
๓๔	ระบบฐานข้อมูลการสำรวจทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์บนแผนที่อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัด (e-Survey)	เป็นระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการสำรวจทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์บนแผนที่อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัด (e-Survey)
๓๕	การลาออนไลน์ ผ่านระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS๖)	เป็นระบบสนับสนุนการลาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS๖) โดยสำนักงาน ก.พ.

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖